

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

FSMART – สั้นๆ ก็ได้ ยาวๆ ก็ได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิ้งจั่วหัว...

จริงๆ ก็อยากจะจั่วหัวให้มันเกี่ยวข้องกับ SET Index ชะหน่อย แต่ก็ยังไม่มั่นใจเสียเลยทีเดียว เรียกว่าอาจจะติดๆ ใจอยู่นิดหน่อยแหละครับ...แต่เอาเถอะครับ อย่างน้อยๆ ก็มีการวิ่งทะลุผ่านระดับ 1585 ขึ้นไปได้แล้วนี่นา ก็อาจจะถือว่าการพังทลายเงื่อนไขของการนับคลื่นไปได้ ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขแบบสุดท้ายของการนับคลื่นเสียด้วย จึงเป็นอันว่า ไม่ว่าจะนับคลื่นอะไรแบบไหนที่เป็นของมาก่อนหน้านี้ จากระดับ 1850+/- นั้น ตอนนี้ ก็อาจจะพอเกริ่นๆ ไว้ก่อนได้ว่า เราน่าจะจบขาลงไปแล้ว... และขาลงที่ว่ามานั้น จะสรุปว่า เป็นคลื่น 2 ใหญ่ๆ แล้วต่อไป การจะเป็นขาขึ้น ก็คงต้องเป็นการขึ้นที่เป็นคลื่น 3 ใหญ่ๆ ตามตำรานั้นแหละครับ... แต่ก็ต้องเป็นการมองในระยะยาวๆ หน่อยเท่านั้นแหละ และถ้าจะถามว่า คลื่น 3 ใหญ่ๆ เป้าหมายปลายคลื่นจะอยู่ที่ไหน อันนี้ เอาไว้ให้ท่านนักลงทุนและแฟนคลับลองๆ ไปหากันดูก่อนนะครับ แล้วเอาไว้วางๆ เราจะมาเหล่าหรือมาบรรยายกันตามหน้าทวีตกระหืดกระหันทันในภายหลัง ซึ่งอาจจะผ่านทาง Live ก็ได้นะครับ ตอนนั้น ทำการบ้านกันไปก่อน... แล้วอย่าลืมนะ เงื่อนไขจริงๆ น่าจะต้องยืน 1585 ให้ได้ก่อน แต่ถ้าจะยังไม่ได้ ก็อย่าลืมนะสิเกน หรือ ไม่ควรลงต่ำกว่าเท่าไร? จึงจะตีส่วนหุ้น FSMART ที่บาดตาเซียน ในวันนั้นนั้น เราก็เคยเอาภาพระยะสั้นมาว่ากันไปแล้ว วันนี้ เห็นอาการยังมีแนวโน้มที่น่าสนใจหรือดูดี และมีแววจะดีต่อเรื่อง ก็เลยเอาภาพทางโครงสร้างใหญ่ๆ มาว่ากันบ้างนะครับ จะได้คาดกันไว้ก่อนล่วงหน้าว่า ถ้ายังมีอยู่ หรือ ยังอยากจะตาม จะพอไหวกันหรือไม่กับเป้าหมายที่หัว

ดูตามเกม... ภาพทางเทคนิค ที่ยังสวยๆ หรือ จะน่าสนใจอยู่ แต่หากเกิดมีรูปแบบการเล่น

ที่ออกอาการแปลกๆ แล้วทำให้หลุดแนวรับของการ Cut Loss ลงมาละก็ ยังไงก็ต้องหนีด้วยเช่นกันนะครับ

แนวรับ : ... 9.30-9.20 หรือ ยืน 9.40 ก็ยังน่าสนใจตามน้ำ

เป้าหมาย : ... 12.0 เป็นเป้าหมายแรก แค่นี้ก็คิดว่า จะขาย เท่านั้น

Price Chart...(FSMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น FSMART... หากไปดูภาพระยะสั้น ในครั้งที่แล้ว และด้วยรูปแบบของการดูภาพแบบเดียวกันในวันวานนั้น เราก็ยังคงเห็นภาพของ MA. ที่ยังคงเป็น Bullish Pattern in MA. อยู่เช่นเดิมนะครับ แต่ที่เพิ่มเติมในภาพระยะสั้น คือ เราจะเห็น Price Pattern ที่จะเป็นแนวโน้มเชิงบวก... ลองๆ ไปหากันดูนะครับ ว่าจะเป็น Pattern อะไร... ส่วนในภาพนั้นนั้น เป็นโครงสร้างใหญ่ที่จะว่าไป ก็มีรูปแบบของ Pattern ในการกลับตัวด้วย หรือจะกล่าวง่ายๆ ว่า ขาลงนั้น ได้จบลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิง หรือ หากไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 8.70 อีกเลยนั้น ยังไงก็ต้องมองทางขึ้นยาวๆ ไว้ก่อนได้ และอย่างน้อยๆ เป้าหมาย Pattern จะอยู่ที่ 12.0 (และถ้าเป็นตัว U ละ)